

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข



สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1 ต้องขอใบอนุญาตผลิตสุราก็มีใช้เพื่อการค้า (ภส.04-02/1)

2 ผลิตสุราก็มีชนิดรวมกัน ปริมาณไม่เกิน 200 ลิตรต่อปี (กรณีมีการผลิตสุราก็มีและสุราก็มี ให้มีใบอนุญาตอย่างละ 1 ฉบับ)

3 ห้ามผลิตสุราก็มีในสถานที่ที่มีใบอนุญาตขายสุราก็มี

4 ห้ามผลิตสุราก็มีในสถานที่เดียวกับผู้ผลิตสุราก็มีรายอื่น (1 สถานที่ออกใบอนุญาตให้เพียงรายเดียว)

5 ผู้ผลิตสุราก็มี 1 ราย สามารถขอใบอนุญาตได้เพียงสถานที่เดียวเท่านั้น

6 ห้ามจำหน่ายสุราก็มีที่ผลิตได้

7 ห้ามผลิตสุราก็มีในสถานที่ห้ามดื่มสุราก็มี

8 ห้ามนำสุราก็มีออกจากสถานที่ผลิตสุราก็มี เว้นแต่เป็นการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ และได้รับอนุญาตจากสรรพสามิตพื้นที่หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขา ก่อนนำสุราก็มีออกจากสถานที่ผลิตสุราก็มี

9 ไม่ยินยอมหรือปล่อยให้บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริโภคสุราก็มีในสถานที่ผลิตสุราก็มี

10 สุราก็มีที่ผลิตได้ต้องมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี

11 เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ควรผลิตสุราก็มีที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กรมสรรพสามิตกำหนด

12 การผลิตสุราก็มี ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น มิฉะนั้นอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

1 จดทะเบียนสรรพสามิต

ยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต ตามแบบ ภส. 01-01 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่/พื้นที่สาขา ภายใน 30 วัน ก่อนเริ่มผลิตสุราก็มี

2 จัดทำบัญชี

จัดทำบัญชีประจำวันแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การบริโภค และยอดคงเหลือสินค้า ตามแบบ ภส. 07-01 (1)
- บัญชีประจำวัน ให้เสร็จภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการ
- ยื่นงบเดือนแสดงการผลิต ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

3 ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษี

ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการบริโภค

4 กรณีประสงค์ส่งตัวอย่างนำสุราก็มีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ให้ยื่นขออนุญาตนำสุราก็มีออกจากสถานที่ผลิตสุราก็มี ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือพื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต โดยสามารถเลือกส่งตัวอย่างได้ที่กรมสรรพสามิตหรือหน่วยงานอื่นที่กรมสรรพสามิตกำหนด

5 ผลิตสุราก็มี

1. ต้องผลิตสุราก็มีตามชนิด แรงแอลกอฮอล์ ปริมาณ ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (ภส. 04-02/1)
2. ต้องใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม ส่วนประกอบ กรรมวิธี ขั้นตอนการผลิต หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามที่แจ้งไว้กับกรมสรรพสามิต (ภส. 04-01/1)
3. หากมีการเปลี่ยนแปลง ในข้อ 1. และ 2. ให้แจ้งหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต

